
 

รายงานการประชุม 

ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดอืน ตุลาคม  2562 

วันที่  11  ตุลาคม  2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น    ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

ผู้เข้าประชุม  

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล 

3. ส.อ.วันชัย  สังข์สุทข์ สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายภัทรพงศ์ จันทรต๊ิ์บ สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางฐิติรัตน์   มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    

5 .นางชิณากานต์ เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

6. นายภาคภูม ิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

7. นางศิริกานต์ อุนจะน า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

8. นางสภุารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชน  

9..นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน นักทรัพยากรบุคคล 

10.นางสิริรัตน์   แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

11.นางสาววรินทร มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

12.นางสาวนภิาพร บุญทาตุย้ นักวิชาการจัดเก็บฯ 

13.นางพิมพ์พาภรณ์ ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

14.นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี  นักวิชาการสาธารณสุขฯ 

15.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส  พยาบาลวิชาชีพ 

16.นางณภาภัช  ศิรพฤฒิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  

บันทึกการประชุม 

เมือ่ที่ประชุมพร้อมแลว้  นายสักการ    ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติ

หน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ

ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล  การประชุมหัวหน้าสว่นราชการ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2562        ณ  

เทศบาลต าบลยุว่า  อ าเภอสันป่าตอง  เวลา 09.30 น. ได้มอบหมายให้นาง

ฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เข้าร่วมประชุมแทน       ขอเชิญ

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   ชีแ้จงรายละเอียดต่อไป 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2562                          

ณ  เทศบาลต าบลยุหว่า  เวลา 09.30 น. ที่ประชุมมีเร่ืองที่จะแจ้งให้ทราบ

ดังน้ี 

  - ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ คือนายเจริญ  วิทสงวนศักดิ์  

ย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ เร่ิมต้ังแต่วนที่  1  ตุลาคม  2562 

  - นายประภัทร  วงชมพู ปลัดอาวุโสอ าเภอสันป่าตอง ย้ายไปด ารง

ต าแหน่งที่อ าเภอดอยเต่า และนายมานติย์   ไหวไว  ย้ายมาด ารงต าแหน่งปลัด

อาวุโสที่อ าเภอสันป่าตอง 

  - นางสาววัชรีพร  ภาวดี ต าแหน่งปลัดอ าเภอ ย้ายมาจากอ าเภอ

จอมทอง  มาด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุม่งานทะเบียนและบัตรอ าเภอสันป่าตอง   

-พัฒนาการอ าเภอ    สันป่าตองได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2562   

-ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอสันป่าตองย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ าเภอ

แม่วาง และต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอแม่วางย้ายมาแทนต าแหน่งสาธารณสุข

อ าเภอสันป่าตอง 

-อ าเภอสันป่าตองได้ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรมอ าเภอย้ิม   เมื่อวันที่ 13 กันยาน 2562   องค์การบรหิารสว่นต าบล

ทุ่งสะโตก และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างด ี และพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

จิตอาสาเมื่อวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2562   ณ หอประชุมอ าเภอสันป่าตอง  

ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสา  จะได้รับสิ่งของพระราชทานประมาณ

เดอืนตุลาคม  

- เร่ืองการบริจาคโลหิต ทางอ าเภอสันป่าตองได้รับบริจาคไปเมื่อวันที่ 

7 ตุลาคม  2562 ที่ผ่านมา  

 



 

 

-วันที่  13 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 

ตุลาคม 2562  จัด ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง  และวันที่ 23 

ตุลาคม  2562   วันปิยมหาราช  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง  

-กิจกรรม  กอช. ที่ทางอ าเภอสันป่าตองขอความร่วมมือกับเทศบาล

ต าบลสันป่าตอง เป็นไปตามเป้าหมาย  จ านวน 20 คน 

-การขอรับเงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธีทางอ าเภอสันป่าตองเร่งรัดการ

เบิกจา่ยเพ่ือที่จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  และเทศบาลต าบลสัน

ป่าตองได้ด าเนินการอุดหนุนให้กับทางอ าเภอสันป่าตองเป็น          ที่เรียบร้อย

แล้ว  

-ค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า สามารถด าเนินการ

เบิกจ่ายให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่ไปด าเนินการปฏิบัติงานได้ โดยเป็น

อ านาจของนายอ าเภอที่เป็นผูอ้ านวยการระดับอ าเภอได้ 

-ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันป่าตองได้แจ้งเร่ืองของโครงการ

ประสานแผนระดับต าบลและอ าเภอ  ซึ่งอ าเภอจะต้องมีการท าแผนเพ่ิมขึ้นและ

มีการต้ังคณะกรรมการบริหารต าบลหรือ อบต. ซึ่งจะมีปลัดอ าเภอเป็น

ประธาน และก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ในเร่ือง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน เร่ืองการจัดเก็บ จปฐ. 

และจะมีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

- เร่ืองการประกวดขยะ อ าเภอแม่แจ่มได้รับรางวัลเรืองการประกวด

ขยะ 

-ทางโรงพยาบาลอ าเภอสันป่าตองแจ้งเกี่ยวกับการมีบุคลากรหมอมา

เพ่ิมขึ้นมีหมอรักษาโรคไต  และหมอรักษาโรคตาจะมาประจ าอยู่            ที่

โรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น  และทางโรงพยาบาลแจ้งเรื่องของโรคตา่งๆ  เช่น  โรควัณ

โรค จะสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายของเรา โดยที่จะอยู่ในตัวเรา   ใน

ระยะเวลาหลายปีโดยที่ไม่มอีาการแสดงออกมา ดังน้ันทางโรงพยาบาลจึงฝาก

ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนระวังและรักษาสุขภาพดว้ย 



-เร่ืองไข้เลอืดออก ในเขตอ าเภอสันป่าตองพบมากอยู่หลายราย พบใน 

27 รายในเขตต าบลแม่ก๊า ต าบลบ้านกลาง และต าบลสันกลาง โรคมือเท้า

ปากก็ยังพบอยู่โรคเอดส์ ก็ยังมเีพ่ิมขึ้นกับผู้ป่วยรายใหม่ 

-สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันป่าตองสรุปเร่ืองยาเสพติด และสรุปเร่ือง

เหตุเพลงิไหม้บ้านที่บ้านหนองพันเงิน  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่ 

-วันที่ 31  มีนาคม  2563 เร่ืองการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 

ที่จะหมดอายุ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวให้

ไปต่อใบอนุญาตได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  2.1 การประชุมประจ าเดอืนกันยายน  2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2562 

ปลัดเทศบาล  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม ประจ าเดอืน กันยายน 

2562   ทีแ่จกไปแลว้ท่านใดมีขอ้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  พิจารณารว่มกันแลว้ไม่มขี้อแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม 

ประจ าเดอืน กันยายน  2562  เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2562 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -  ไมม่ี  - 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  4.1.เร่ืองการร่วมงานรัฐพิธี ในวันที่ 13 ตุลาคม  2562  และวันที่  23  

ตุลาคม  2563  ณ ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง 

ปลัดเทศบาล   -วันที่ 13  ตุลาคม  2562  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 13 

ตุลาคม 2562  จัด  ณ  หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง   

-วันที่  23 ตุลาคม  2562 วันปิยมหาราช    บริเวณลานหน้า     

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ ที่ว่าการ

อ าเภอสันป่าตอง 

เ น่ืองจากตอนนี้งานส าคัญทางรัฐพิธี ต่างๆ มีกิจกรรมมากขึ้น        

เช่น   ในพิธตีอนช่วงเช้าประมาณ  06.00 น.   มีการท าบุญตักบาตร      เวลา 

08.00 น. ร่วมพิธถีวายพวงมาลา ตอนเย็นเวลาประมาณ 19.00 น. ร่วมพิธี

จุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จึงขอความร่วมมือ หรือขอ



ค าปรกึษาจากที่ประชุมในการเข้าร่วมพระราชพิธีในคร้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปในทาง

เดยีวกัน และเพื่อให้ขา้ราชการมีส่วนร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ีร่วมกันทุกคน 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   ในเดือนตุลาคมนี้มีกิจกรรมที่ส าคัญถึง 2 กิจกรรมด้วยกัน คือวันที่ 

13 ตุลาคม 2562 และวันที่ 23 ตุลาคม 2562  เน่ืองจากข้าราชการ   บาง

ท่านอาจมีภารกิจที่ต้องท าในวันส าคัญดังกล่าว  จึงขอเสนอความคิดเห็นว่า

แบ่งเป็นกองงาน   ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ขอเป็นส านักปลัดและ    กอง

คลัง  และวันที่  23 ตุลาคม 2562 เป็นกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กอง

การศึกษาและกองช่าง  เน่ืองจากมีช่วงกิจกรรมมากขึน้ตามที่ท่านปลัดได้กล่าว

ไปแลว้น้ัน  และทางกองงานต่างๆ ก็หารือกันเองว่าจะไปในช่วงเวลาไหน ตามที่

ท่านสะดวกในแตล่ะช่วงเวลา  ในที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะอย่างอื่นหรือไม่  

   ขอความรว่มมือข้าราชการทุกท่าน  และสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วม

กิจกรรมแต่งกายตามก าหนดการที่ได้แจ้งเวียนให้ทางแต่ละกองงานและ

สมาชิกสภาเทศบาลไดรั้บทราบด้วย 

ปลัดเทศบาล   ขอให้ทางส านักปลัดเทศบาลจัดซื้อพานพุ่มเงิน และพานพุ่มทองใหม่ 

และขอขนาดใหญ่กว่าเดิม เน่ืองจากพานพุ่มที่เราใช้มาน้ันมีขนาดเล็ก    และ

ช ารุดตามอายุการใช้งาน   เพ่ือให้สมพระเกียรติขอให้ทางส านักปลัดเทศบาล

ด าเนนิการจัดซือ้เพ่ือใช้ในกิจกรรมคร้ังต่อไปดว้ย  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 การประชุมเครอืข่าย อสม. 

นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี   สบืเน่ืองจากเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีการประชุมเครือข่าย อส

ม.  ได้ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้กับ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 

สืบเน่ืองจากเทศบาลได้อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้กับ

ชุมชน ชุมชนละ 20,000.-บาท    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562    ทุกชุมชน

ได้ท าโครงการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน    คือเร่ือง

การจัดการสิ่งแวดล้อม และเร่ืองการจัดการขยะในชุมชน โครงการนี้ได้มี

กิจกรรม 3  กิจกรรม  คือ  

1. กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิารและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ       ซึ่ง

ทางชุมชนได้ส่งตัวแทนชุมชน 20 คน  อสม . และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯได้ไป



ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 21-

22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้ศึกษาถึงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน 

และน าความรู้มาพัฒนาในชุมชนของตนเอง   

2.กิจกรรมต่อเน่ืองกิจกรรมการสร้างจิตส านึกการจัดการขยะชุมชน

โดยการใช้ประโยชน์จากขยะซึ่งมีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดวัสดุสาธิต 

และวัสดุส าหรับการรณรงค์จัดการขยะของชุมชนตนเอง และทางชุมชนแต่ละ

ชุมชนได้คิด และวางแผนว่าจะจัดการขยะของตนเองอย่างไรบ้าง  เช่น จัดท า

ขยะอินทรีย์ การท าน้ าหมัก การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์  การคัดแยกขยะ การ

จัดท ากระดาษรีไซด์เคิล  เป็นต้น 

3.กิจกรรมรณรงค์การปรับปรุงสุขาภิบาลในชุมชน ทางชุมชนแจ้งว่า 

ขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขต

ชุมชนน้ันๆ ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน  ทางชุมชนได้ร่วมวางแผนการท า

กิ จ กร รม พัฒนา ชุม ชนดั ง นี้     ใน วั น เส า ร์ ที่  12  ตุล าคม  2562               

เวลา 08.00-12.00 น. ณ   วัดร้องสร้าน   มีชุมชนหลังอ าเภอ ชุมชนหลัง

ตลาด ชุมชนบ้านพักป่าไม้ ชุมชนมะจ าโรง พัฒนาร่วมกัน วันที่ 13 ตุลาคม 

2562 ชุมชนป่าลาน  วันที่ 20 ตุลาคม  2562  ชุมชนบ้านไร่ บ้านหย่อน

สามัคคี  บ้านสันป่าตอง  ส าหรับสถานที่และเวลา   ทางชุมชนจะแจ้งให้    

กองสาธารณสุขทราบต่อไป ส าหรับทางชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม ร่วมกัน

พัฒนาวัดต้นผึ้ง   ในวันที่  11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นที่

เรียบรอ้ยแล้ว 

ปลัดเทศบาล  สอบถามเร่ืองงบประมาณที่อุดหนุนให้กับทางชุมชน ว่าได้ท าร่วมกัน

ทุกชุมชนหรือแต่ละชุมชนได้ท ากิจกรรมของแต่ละชุมชน    และมีการอบรม

ให้กับทางชุมชนหรือไม่ 

นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี  ส าหรับโครงการอบรมได้อบรม   และศึกษาดูงานพร้อมกันนอก

สถานที่ ทั้ง 10 ชุมชน สว่นการจัดกิจกรรมของแตล่ะชุมชนจะแบ่งย่อย  เพราะ

แต่ละชุมชนจะมีการหารือและวางแผนของแต่ละชุมชน ที่ได้ไปอบรมศึกษาดู

งานมาว่าแตล่ะชุมชนจะท ากิจกรรมอะไรในแตล่ะชุมชน ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

นางรพีพรรณ สริุยานรากร ทางชุมชนช่างกระดาษ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายในวันที่ 10 

ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา แตไ่ด้ร่วมศึกษาดูงานกับทางเทศบาล และได้ร่วมกัน

ท ากิจกรรม ประชุม ปรึกษาหารือและวางแผนกับทางชุมชน และ       มี

คณะท างาน   โดยมีผู้ใหญบ่้านเป็นประธาน และข้าพเจ้าเป็นรองประธาน   ใน

กิจกรรมคร้ังน้ี และ อสม. เป็นคณะกรรมการ  ทางชุมชนช่างกระดาษ         



จะร่วมกันพัฒนาในวันที่ 14 ตุลาคม  2562  เร่ิมจากพัฒนาวัดช่างกระดาษ 

โรงเรียนช่างกระดาษ และบรเิวณรอบซอยของแต่ละซอย  และอีกประการคือ

ทางชุมชนช่างกระดาษได้ท ากองทุนขยะ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่ากองทุนเพชร 

จะมีการร่วมมือกันทั้งคณะกรรมการ  ชุมชนรวมทั้ง ชุมชนบ้านสิริเชียงใหม่ 

ร่วมกันพัฒนา และอาจมีค่าตอบแทนให้กับสมาชิกที่ร่วมกับกองทุนเพชร ทั้งน้ี

ชุมชนช่างกระดาษเพ่ิงเริ่มการท ากิจกรรมนี ้ต่อไปอาจมีกจิกรรมอื่นๆ เช่น ขยะ

อินทรีย์ การท าน้ าหมัก และกิจกรรมอื่นๆที่ได้ไปศึกษาดูงานกับทางเทศบาล  

และจะได้ปรึกษากับทาง อสม.เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมต่อไป   

  กองการศึกษา 

  5.2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2562 

นางชิณากานต์ เจริญสุข   การจัดงานลอยกระทงปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณที่ต้ังไว้ในปีงบประมาณ 2563   จ านวน  40,000.- บาท

 ลดลงจากปีที่ผ่านมาต้ังไว้   60,000.- บาท   ใช้ไป 42,000.- บาท      

จากการจัดงานลอยกระทงในปีที่ผ่านมา เทศบาลจัดที่ท่าน้ า   ข้างธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  และปีนี้วัน

ลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 12  วันจันทร์ ที่ 11  พฤศจิกายน  

2562  ทางเทศบาลจะจัดล่วงหน้าหน่ึงวัน   คือวันอาทิตย์ที่ 10 และวันจันทร์

ที่  11  พฤศจิกายน  2562  ปีนีค้ิดว่าน่าจะจัดที่สถานที่เดมิ และส าหรับปัญหา

ทีพบและเกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา คือ  

  1.วันกอ่นงานและวันที่เราจัดงานน้ัน  จะมีแม่ค้าพ่อค้าที่มาขายสินค้า 

และจองสถานที่ที่เราได้จัดโคมไฟหรือแสงไฟเพ่ือให้แสงสว่างให้กับประชาชน

ที่มาลอยกระทง ซึ่งจะเป็นบรเิวณที่แคบ และจะแออัดกันมาก  และวางสิ่งของ

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย (ตามวีดีทัศน์ที่ได้ดู)  เพราะแม่ค้าพ่อค้าส่วนใหญ่จะ

มาตัง้ขายสิ้นค้าตรงบรเิวณที่มีแสงสว่างมากๆ ดังน้ันปีนี้จึงขอความอนุเคราะห์

งานป้องกันฯ จัดสถานที่ให้แม่ค้า พ่อค้า ที่จะมาขายสินค้า ให้อยู่เป็นแนว

เดียวกัน และจัดให้เป็นระเบียบ สะดวก และเพ่ือความสวยงามแก่ประชาชน

ที่มาลอยกระทงที่ท่าน้ าของเทศบาลด้วย 

  2.เร่ืองไฟส่องสว่างบริเวณทางแม่น้ าที่กระทงได้ไหลไปตามแม่น้ าน้ัน  

ปีที่ผ่านมา รองประธานสภาเทศบาลขอให้ติดไฟส่องสว่างบริเวณแม่น้ าที่

กระทงได้ไหลไปตามน้ าให้มากขึ้น เพ่ือความสวยงาม  แต่ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้

ลองขับรถวนดูรอบๆบริเวณท่าน้ าที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น ปรากฏว่า ถ้าเราจัด



ไฟสอ่งสว่างบริเวณตามทางที่กระทงไหลตามน้ าไป ปรากฏว่าเราจะเห็นความ

สวยงามของกระทงตอนที่อยู่ในความมืด จึงขอเสนอในที่ประชุมว่า อาจจะ

เปลี่ยนสขีองแสงไฟ ให้เป็นสีขาวเหลอืง แสงจะมีลักษณะเหมือนแสงเทียน และ

จะติดแสงไฟให้เป็นทางยาวได้   

 

  ส าหรับเร่ืองการจัดสถานที่ จะหาผู้รับจ้างมาจัดสถานที่  และบรเิวณที่

จัดมีบริเวณที่กว้างขึ้น จึงหารือกับทางกองช่างว่าจะได้มีการปรับหน้าดิน

เล็กน้อยเพ่ือความสะดวกมากขึ้น ดัง น้ันกองการศึกษาจึง ขอแต่ง ต้ัง

คณะกรรมการ และจะขอประชุมเร่ืองการจัดงานลอยกระทงอีกคร้ังหน่ึง 

เพราะมีเร่ืองที่จะเสนอ หารือและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

รับทราบ ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   กองช่าง 

ปลัดเทศบาล  ตอนน้ีทางกองช่างมีต าแหน่งที่ว่างอยู่  2 ต าแหน่ง  ขอให้ทางบุคลากรจัดหา

บุคลากรเพ่ือมาด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่าง ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  กองคลัง 

  5.3  สรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

เมื่องันที่ 30 กันยายน 2562 (งานการเงินและบัญชี) 

นางศิริกานต์ บุญสุข    กองคลังได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน  2562 

ขอสรุปให้ทราบดังน้ี 

- รายรับตามงบประมาณ       58,213,082.38   บาท 

 - รายจ่ายตามงบประมาณ       52,993,811.00   บาท 

 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง         5,219,271.38  บาท 

 สรุปรายจ่ายค้างจ่าย เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 1.รายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ (1 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 จ านวน 986,000บาท 

 2.รายจ่ ายค้างจ่ายค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  (10 โครงการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1,643,000 บาท 

 3.รายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ (1 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 จ านวน 1,000,000บาท 



 4.รายจ่ายค้างจ่ายค่าตอบแทน (2 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 จ านวน 44,200บาท 

 5.รายจ่ายค้างจ่ายค่าใช้สอย (11 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 จ านวน 614.021บาท 

 6.รายจ่ายค้างจ่ายค่าวัสดุ (4 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน 192,554.04บาท 

 7.รายจ่ ายค้ างจ่ ายค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อส ร้าง  (14 รายการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 4,038,500 บาท 

 8.รายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ (49 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 จ านวน 2,572,534.30 บาท  

รวมรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น  

7,461,812.34บาท  

รวมรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  

ทั้งสิ้น 11,390,812.34บาท  

ที่ประชุม   รับทราบ  

   งานพัสดุ  

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์ แจ้งติดตามงาม ดังนี้  

1. ติดตามเร่ืองการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ที่งานพัสดุได้แจ้งเวียนไป

แล้ว  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยขอให้ส่งงานพัสดุ ภายในวันที่ 18 

ตุลาคม 2562 เพ่ือส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 

2562 (ประเมิน LPA) 

 2.ติดตามเร่ืองแผนการจัดหาพัสดุ ผด. 1 ตามหนังสือแจ้งเวียนเมื่อ

วันที่ 24 กันยายน 2562 โดยให้ส่งให้งานพัสดุภายในวันที่ 18 กันยายน 

2562  

 เร่ืองแจ้งให้ทราบและขอความคิดเห็น 

 1.เ ร่ืองแผนปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  2563 ซึ่งต้อง

ด าเนินการในต้นปีงบประมาณ คือ ในเดือนตุลาคม 2562 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ.2562 ส่วนที่ 5 ข้อ 11 ซึ่ง

มีโครงการต้องจัดท าแผน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  เกิน 

500,000.-บาท) ดังนี ้

ประจ าปีงบประมาณ 2563 



1.โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน จ านวน 2,570,000.-บาท 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จ าน าวนเงิน 570,000.-บาท 

งบประมาณ 2562 และงบเพ่ิมเตมิ ปีงบประมาณ 2562 

1.โครงการปรับปรุงอาคารสาธารรณสุขฯ จ านวนเงิน 1,200,000.-บาท 

2.กลอ้ง CCTV จ านวน 505,000.-บาท 

3.จัดซือ้รถดับเพลงิ จ านวน 1,300,000.-บาท 

 2.เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างเหมาเอกชนก าจัด

ขยะ 

- มีผู้ดาวน์โหลดเอกสาร จ านวน 3 ราย  และยื่นเอกสาร จ านวน 1 ราย 

ปลัดเทศบาล  ขอให้แต่ละกองงานที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ต่างๆ     

ที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ 2562 และกันเงินงบประมาณไว้เบิกในปี 2563 

ขอให้รีบด าเนินการดว้ย 

ส านักปลัดเทศบาล 

   5.4 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

   ค่าไฟฟ้า 

นายวุฒกิร วิกรมโยธิน  เดือน สิงหาคม 2562 ใช้ไป 13,618.84 หน่วย เป็นเงิน  

64,838.56บาท 

เดือน กันยายน 2562 ใช้ไป 14,704.17 หน่วย เป็นเงิน  

70,827.66บาท 

   สรุปใช้มากกว่า เดือนที่ผ่ านมา  1,085.33หน่วย  เป็นเงิน 

5,989.10บาท 

 ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 

  เดื อนสิ งหาคม  2562 ใ ช้ ไป  1,072.58 ห น่วย เป็ น เ งิ น 

29,448.90บาท 

  เ ดื อ นกั น ยายน  2562  ใ ช้ ไป  1616 .61 ห น่ว ย  เ ป็ น เ งิ น 

43,457.70บาท  

  สรุปใช้เพ่ิมขึ้น 544.03 หน่วย เป็นเงิน 14,008.80 บาท เน่ืองจาก

เทศบาล   ใกล้จะปิดงบประมาณประจ าปี 2562  ดังน้ัน  จึงเร่งรัดให้แต่ละ

กองงาน เติมน้ ามันเชือ้เพลงิไว้ใช้ในช่วงระยะเวลาที่ไมส่ามารถเบิกจา่ยได้ 

ค่าน้ าประปา 



เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 จ านวน 3 เดือน เป็นเงิน 

577.80บาท 

 ส าหรับค่าประปาของชุมชนหลังอ าเภอ ประจ าเดือน กันยายน 2562  

ยังไมไ่ด้รับใบแจ้งหนี้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ปลัดเทศบาล   ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ขอหารือเร่ืองการจัดท าพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหมวดต่างๆ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ทางกองคลังจะน าไปด าเนินการเอง ส าหรับ

เอกสารที่แตล่ะกองงานจะต้องจัดเตรียมให้ทางกองคลังด าเนินการน้ัน จะต้อง

จัดเตรียมหรือต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่แต่ละกองต้องเตรียมให้ ควรมีการ

ประชุมและกองคลังควรมีเอกสารเพ่ือให้แต่ละกองงานได้ถือปฏิบัติให้

เหมือนกัน 

  เร่ืองการใช้รถยนต์ กบ 1173 เชียงใหม่ ซึ่งนายเนตร ศรีค ามูล     ได้

เกษียณอายุราชการไปแลว้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 น้ัน ตอนนี้ได้แก้ไข

ปัญหาเบื้องต้นแล้วคือให้ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันที่ประจ าเวรส านักงาน 

ผลัดเปลี่ยนเวรกันเพ่ือบริการเจ้าหน  าที่ ที่ต้องการใช้รถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการ

เป็นการช่ัวคราว และมีค าสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเป็นพนักงานขับ

รถยนต์  

นายวุฒกิร วิกรมโยธิน  ขอแจ้งส าหรับเร่ืองการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ าส านักงานตอน

กลางคืน คือ พนักงานเทศบาล 1 ท่าน และ พนักงานที่อยู่เวรประจ างาน

ป้องกันจ านวน 1 ท่าน  รวมเป็น  2 ท่าน ต่อ 1 คืน  เพ่ือลดจ านวนบุคลากร

ในการนอนเวรประจ าส านักงาน ส าหรับสถานที่นอนที่จัดให้   ณ   บริเวณห้อง

อินเตอร์เน็ต  

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  ขอเสนอแนวคิด ในอนาคตอาจจะมีจุดบริการให้กับพนักงานเพ่ือ

บรกิารประชาชน    อาจมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจ า

ส านักงาน    และเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูท้ี่มาตดิต่อราชการกับหน่วยงาน

ได้ เช่น ประชาชนที่มาติดต่อปิดประกาศที่ดิน  ขอความร่วมมือพนักงาน 

ลูกจ้าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยบรกิารประชาชนที่มาตดิต่อด้วย  

  ขอความรว่มมือให้พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ส่งแบบประเมินเลื่อนขั้น

เงินเดอืนเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาประเมินเลื่อนขั้น ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2562  



นางรพีพรรณ สุริยานรากร  เห็นด้วยกับหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เร่ืองหน่วยบริการประชาชน 

เพราะเทศบาลเป็นสถานที่ราชการให้บริการประชาชนอยู่แล้ว จะเป็นผลดีกับ

เทศบาลด้วย 

  ขอขอบคุณเร่ืองการแกไ้ขไฟฟ้าที่มีปัญหามานาน   และได้รับการแก้ไข

แล้ว คือถนนสาย 108 และถนนสายล าพูน  แต่สายล าพูนยังมีปัญหาด้านทิศ

ใต้ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไปจนถึงแยกเข้าหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ที่ยังไม่มีไฟฟ้า

แสงสว่าง  จงึขอฝากทางเทศบาลช่วยด าเนนิการให้ดว้ย 

  ซอยบ้านพร้าวลอ้มบรเิวณถนนที่จะผ่านออกมาทางถนนหลัก      ตรง

บรเิวณถนนได้มน้ี ากัดเซาะตลิ่งจึงท าให้รถที่สัญจรไปมาล าบากเพราะถนนได้

ถูกน้ ากัดเซาะไป จึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลช่วยตรวจสอบและ

ด าเนนิการช่วยเหลอืดว้ย 

  ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย 19 หลังวัดช่างกระดาษ 

จนถึงทางออกของ 19 ไร่ พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน

เพราะต้นไม้ได้เหลื่อมล้ าตรงบริเวณถนน  ขอฝากทางเทศบาลได้ดูแลและให้

ความอนุเคราะห์ด้วย  

นายสักการ ณิยกูล  วันที่ 13 ตุลาคม 2562   ทางจิตอาสาจะไปพัฒนาบริเวณวัดร้อง  

สร้าน  หลังจากที่ร่วมงานที่อ าเภอสันป่าตองเสร็จพิธี  ฝากประสานงาน

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  นายสุพล   กันทาสม  ให้ดูแลเร่ืองนีด้ว้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายกเทศมนตรี   ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม    ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

        

 (ลงช่ือ)     วุฒกิร   วิกรมโยธิน    บันทึกประชุม 

                 (  นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน   ) 

 

 (ลงช่ือ)        สักการ   ณิยกูล      ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                   (   นายสักการ     ณิยกูล    )  
 


